

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ ๑๓๗๗๑



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๓๖

ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยขอให้ตรวจสอบว่า ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาแล้วและสามารถนำมาประกอบการแต่งตั้งได้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จากนั้นให้นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาฯ ภายหลังจากวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้การแต่งตั้งมีผลนับแต่วันผ่านการพัฒนาฯ เป็นต้นไป

จังหวัดแพร่ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาแล้วสามารถนำมาประกอบการแต่งตั้งได้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอให้เทศบาลเมืองแพร่ ในฐานะต้นสังกัดของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบและเมื่อถูกต้องแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบมายังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเชมิกา รอดลี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ รักษาราชการแทน

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๓

๓๖
ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๐๙.๔/วธอ



เลขที่ 1692
วันที่ 8 พ.ย. 2567

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุง
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด (ตามบัญชีแจ้งท้าย) และประธาน ก.เมืองพัทยา **แปะรี**

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดและ
สำนักงาน ก.เมืองพัทยา รวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)
ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ที่มีผลการประเมินผลงาน
“ปรับปรุง” และได้ดำเนินการปรับปรุงผลงานเสร็จสิ้น แล้วนำส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว
จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา
ดำเนินการตรวจสอบว่า ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
เป็นผู้ผ่านการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่
หากผ่านการพัฒนาแล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้เสนอ
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ
ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณี มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
จากนั้นให้นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ
หรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนาฯ ภายหลังจากวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้การแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนาฯ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวชนิภา ใจเกลี้ยง โทร ๐๙-๗๐๗๒-๙๓๘๙

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)
ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ กรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕

จังหวัด แพร่

ที่	จังหวัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานศึกษา	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะที่ เสนอขอเลื่อน	ผลการ ประเมิน
๑	แพร่	ทม.แพร่	รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง	นาย กฤษาเดช รัตนพันธุ์จักร์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ผ่าน

